



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 5 เดือนมกราคม พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สنجิดที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

กมธ.ให้ประชาพิจารณ์.นอกระบบใหม่

"วิจิตร" แจง 8 สภาม. - วอนน.ศ.หยุดเคลื่อนไหว บิ๊กสจพ.สั่งเลิกเสวนา 5 ม.ค. - รอบ้านเมืองสงบ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) ว่า ที่ประชุมได้มอบให้ มบ.ไปประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่มใน มบ. โดยให้ครอบคลุมทุกเรื่องที่เป็นข้อวิตกกังวล ไม่ใช่ถามเฉพาะที่กฎหมายยกร่างไว้ รวมทั้ง นำผลประชาพิจารณ์ในปี 2545 มาประกอบพิจารณา หลังประชาพิจารณ์แล้ว หากคณะกรรมการวิสามัญ อยากรู้แต่ละฝ่ายมาให้ข้อมูลก็ทำได้ คาดว่าจะใช้เวลา 1 เดือน อย่างไรก็ตาม หลายมาตราในร่าง พ.ร.บ.มบ. ที่ไม่มีการคัดค้าน หรือขัดแย้ง ให้พิจารณาไปก่อน ส่วนเรื่องใดจำเป็นต้องรอผลการประชาพิจารณ์ก็ให้รอ เพราะไม่มีเงื่อนไขเวลาจำกัด

การประชาพิจารณ์จะทำให้เกิดความชัดเจนในแต่ละแห่ง ซึ่งใครทำหน้าที่แทนใครไม่ได้ แต่ทุกวันนี้ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหนึ่งอาจพูดแทนอีกหลายแห่ง เชื่อว่าคณะกรรมการวิสามัญ จะให้แต่ละแห่งไปรับฟังความคิดเห็นใหม่เพื่อประกอบพิจารณา จึงอยากวิงวอนทุกฝ่ายให้หยุดเคลื่อนไหว รอการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญ ที่จะทำงานให้เกิดความราบรื่น ถูกต้อง และเป็นกลาง ศ.ดร.วิจิตรกล่าว และว่า ส่วนการผลักดันร่างกฎหมายที่เหลือขณะนี้ มีร่าง พ.ร.บ.ที่รอเสนอ ศธ. 5 ฉบับ เพื่อนำเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) และมีร่างที่เสนอ ครม. ไปแล้ว 3 ฉบับ ซึ่งตนจะทำหนังสือเวียนแจ้งไปยังสภามหาวิทยาลัยให้ชี้แจง รับฟังความคิดเห็น และทำความเข้าใจกับนักศึกษา และบุคลากรในช่วงนี้ด้วย แทนที่จะรอให้กฎหมายเข้าสู่ ครม. หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ศ.ดร.ธีรวัฒน์ บุญยโสภณ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) กล่าวว่า กรณีนี้ สนิตนักศึกษาจะอดข่าวประท้วงนั้น เป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ไม่ควรกระทำ เพราะสถานการณ์บ้านเมืองวุ่นวายพอแล้ว อยากให้นักศึกษาใช้สติไตร่ตรองให้รอบคอบ ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้พยายามให้ข้อมูลนักศึกษาที่ไม่เห็นด้วยอย่างเต็มที่ ซึ่งมีส่วนน้อยยังไม่เข้าใจ จึงต้องปล่อยไป อย่างไรก็ตาม ได้สั่งระงับการจัดกิจกรรมภายใน สจพ. ไปจนกว่าบ้านเมืองจะเข้าสู่ภาวะปกติ ฉะนั้น จะไม่มีกิจกรรม หรือจัดเสวนาใดๆ ในวันที่ 5 มกราคม และในช่วงนี้

นายมาโนช ชูฟูงยอง นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ปรึกษาสหพันธ์นักศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้มีมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกว่า 20 แห่ง ร่วมคัดค้าน เบื้องต้นจะมี 20 คนที่มุ่งขบวนขบวน ปักหลักอยู่หน้าทำเนียบ 3 วัน ก่อนอดข้าวประท้วง และขับไล่ ศ.ดร.วิจิตร เพราะผลักดันเรื่องนี้โดยตรง ทั้งนี้ ล่าสุดตั้งโต๊ะล่ารายชื่อนักศึกษา และประชาชน เพียง 1 ชั่วโมงมีผู้มาลงชื่อเกือบ 1,000 คน คาดว่าจะล่ารายชื่อทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดให้ได้ 50,000-100,000 ชื่อ เพื่อถวายฎีกา

นายภาคินัย ชมสินทรัพย์มัน นิสิตปี 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มบ. กล่าวว่า เนื่องจากความวุ่นวายจากเหตุระเบิดในกรุงเทพฯ จึงเปลี่ยนแผนจากเดิมที่จะเคลื่อนนิสิตกว่า 200 คนไปร่วม มาเป็นตน และเพื่อน 5 คนร่วมคัดค้านครั้งนี้

นายภัทรดนัย จงเกื้อ นักศึกษาปี 2 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สจพ. กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่น่าไว้วางใจ ตนจึงไม่เข้าร่วมคัดค้านครั้งนี้ พร้อมทั้งเลื่อนกิจกรรมไปจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ส่วนตัวเห็นว่าถ้ายังคัดค้านในช่วงนี้ จะยิ่งทำให้บ้านเมืองย่าแยลง แต่ไม่ได้หมายความว่าจะยุติการคัดค้าน

หน้า 26